
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ผ่านระบบวีดทิัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องวิสุทธกิษัตริย์ ช้ัน ๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. 

ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานที่ประชุม
ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แทน)

๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายประสงค์ ธัมมะปาละ  ผู้อำานวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๔. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กรรมการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๕. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๖. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบวีดิทศัน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๗. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นางเมธกา แดงอำาพล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายจุฬพัฒน์ อ่อนน้อม  นกัวิชาการพัฒนาชุมชนชำานาญการ)  (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางอารีย์ อุบลน้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ)  (แทน)
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน)  (แทน)
๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ

(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))  (แทน)
๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน) 

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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๑๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายดิชวัฒน์ จันทร์อ่ี  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเกรียงศักด์ิ กิตติประภัสร์ ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน) 

๑๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นายศิริชัย แสงศรี  นติิกร ๔)  (แทน)

๒๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการนำNาเสีย กรรมการ
(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร)  (แทน)

๒๑. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
(สิบโท พิชิต ตู้บรรเทิง  นติิกรชำานาญการพิเศษ)  (แทน)

๒๒. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์)

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการและเลขานุการ

(นายเกนุชา บุญเกิด)
๔. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
๕. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  (ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายศราวุธ ธรรมแสง รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี  เทศบาลนครนนทบุรี
๒. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  เทศบาลนครนนทบุรี
๓. นายชาญวิทย์ พรหมพันธ์ใจ ฝ่ายสารสนเทศ  เทศบาลนครนนทบุรี
๔. นายพงศกร พรหมพันธ์ใจ ฝ่ายสารสนเทศ  เทศบาลนครนนทบุรี
๕. นายกิตติ ดำางามกิจ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. นางสาวดวงกมล ส่งแสง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗. นางสาวสิริขวัญ ฟักสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท.

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๘. นายสภา จรรยาชัชวาล นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๙. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๐. สิบตรี ชัยพทัธ์ คงสมลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมที่ดิน
๑๑. นายบรรพต จันทร์หอม ผู้อำานวยการกองบริหารเครือข่ายส่ือสารและความมั่นคงสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีและส่ือสาร  การประปานครหลวง
๑๒. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก นักคอมพิวเตอร์  การประปานครหลวง

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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๑๓. นายสมชาย ศรีไพศาลเจริญ ผู้อำานวยการกองจัดการและส่ังการระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้านครหลวง
๑๔. นายภิญโญ กติติกูล วิศวกร  การไฟฟ้านครหลวง
๑๕. นายนธี อภิเดช วิศวกร  การไฟฟ้านครหลวง
๑๖. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๗. นายประคอง พินิจพรวัฒนา รองผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๘. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙ กองออกแบบระบบสารสนเทศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๙. นายกลยุทธ์ สุขสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๐. นางอรดี มุสิกานนท์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๑. นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธ์ิ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖  องค์การจัดการนำNาเสีย
๒๒. ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน อาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๒๓. นางปราณี พึ่งฉิม หัวหน้างานแผนและวิชาการ  เทศบาลนครนนทบุรี
๒๔. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  เทศบาลนครนนทบุรี

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีN

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
๑. เนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้นายชัชวาลย์

เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมแทน
๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช ื Nอไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงนีNอย ู่ใน

สถานการณ์ทีต่ ้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื Nนที่กรุงเทพมหานคร ในวันนีNจึงเป็นการประชุมผ่านระบบ
วีดทิัศนท์างไกล (Video Conference System : VCS) ดังนัNน เพื่อให้การนับองค์ประชุมในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้คณะกรรมการที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม
วิสุทธิกษตัริย์แห่งนีN แสดงตนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

๓. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะต้องเสนอคณะอนุกรรมการก ำาหนดแผนบริหารจัดการ
ระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ทั่วประเทศด้วย ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำาเนินการให้แล้วเสร็จ ถ้าหากมีความจำาเป็น ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาเหตุผล
ความจำาเป็น อาจจัดประชุมเพิ่มเติมจากเดิมที่กำาหนดไว้เดือนละ ๑ ครัNง ทัNงนีN ให้พิจารณาดำาเนินการให้สอดคล้องทัNง ๒ คณะ
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั Nงที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นการพจิารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ จ ำานวน
๔ โครงการ 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัNงที่ ๖/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
๓.๑ แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) และเครื่องสำารอง

ไฟฟ้าแบบ Flywheel
ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งแนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ

(Media Converter) และเคร่ืองสำารองไฟฟา้แบบ Flywheel ว่า ตามมต ิครม. เม่ือวันท่ี ๒๓ มนีาคม ๒๕๔๗ กำาหนดหลักเกณฑ์
แนวทาง ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดยกำาหนดให้ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอ้มลู ระบบงานระบบรักษาความปลอดภยั และระบบอืน่ๆ ท่ีจำาเป็นตอ้งใชร่้วมกนั
ดังนีN ในกรณีการจดัหาอปุกรณ์แปลงสัญญาณ  (Media Converter) และเคร่ืองสำารองไฟฟา้แบบ Flywheel หากมวัีตถปุระสงค์
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์
หรือเป็นรายการที่จัดหาในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยที่มีวงเงินงบประมาณและรายละเอียด
โครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ก ำาหนดอุปกรณ์
ดังกล่าวจำาเป็นต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ในการนี N
กระทรวงมหาดไทยไดแ้จ้งเวียนให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทัNงจังหวัดทราบแนวทางดังกล่าวแล้ว
ท่ีประชุม รับทราบ

๓.๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำาเนินการประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืNนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ตาม (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางฯ ดังกล่าว มีการปรับแก้ไขราคาทั Nงหมด ๑๙ รายการ และไม่ปรับแก้ไข
ราคาทัNงหมด ๕๔ รายการ และยังมีการปรับแก้ไขคุณลักษณะพื NนฐานทัNงหมด ๓๕ รายการ และไม่ปรับ แก้ไขคุณลักษณะ
พืNนฐานทัNงหมด ๓๘ รายการ เนื่องจากเป็นฉบับร่าง ยังไม่ประกาศใช้งาน จึงให้ใช้ประกาศเกณฑ์ราคากลางฉบับปัจจุบัน และ
ให้ทุกหน่วยงานติดตามจากเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย ทั NงนีN ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นับตัNงแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป
ท่ีประชุม รับทราบ

๓.๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื Nนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

สรุปการเปล่ียนแปลงได้ดังนีN
รายการที่ ๑๐ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง เป็น

๒๒,๐๐๐ บาท  แกไ้ขจากเดิม “มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกว่า และสามารถทำางานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ af หรือ IEEE ๘๐๒.๓ af (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จำานวนไม่น้อยกว่า” เปลี่ยนเป็น “มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Base-T หรือดีกว่า จำานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง สามารถทำางานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ af หรือ IEEE ๘๐๒.๓ af
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำานวนไม่น้อยกว่า”

รายการที่ ๑๑  “มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกว่า และสามารถทำางานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ af หรือ IEEE ๘๐๒.๓ af (Power over Ethernet) ในช่อง
เด ียวก ันได ้ จ ำานวนไม ่น ้อยกว ่า  ๑๖ ช ่อง” เปล ี่ยนเป ็น  “ม ีช ่องเช ื่อมต ่อระบบเคร ือข ่าย (Network Interface)
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง สามารถทำางานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ af หรือ
IEEE ๘๐๒.๓ af (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำานวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง”
ท่ีประชุม รับทราบ

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั Nงที่

๕/๒๕๖๔ เมือ่วนัศกุรท์ี ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ ำานวน ๑ โครงการ คอื โครงการของเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ีและครั Nงที่
๖/๒๕๖๔ เมือ่วันจนัทร์ที่ ๗ มถินุายน ๒๕๖๔ จำานวน ๑ โครงการ คือ โครงการขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ที่
ประชุมมมีติเหน็ชอบในหลักการ แตใ่ห้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จดัส่งให้
ฝ่ายเลขานุการจัดเก็บเป็นหลักฐาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ รวมทัNงหมด จำานวน ๒ โครงการ ได้แก่

๔.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยพืน้ที่
เกาะล้าน อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณแผ่นดินประเภทอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงิน
โครงการ ๖๗,๙๔๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) วงเงินส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๓๓,๐๖๖,๖๑๓.- บาท (สามสิบสามล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไขโดยย้ายรายการจาก
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ไปไว้ในส่วนทีไ่ม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงินเพิ่มขึNนเป็น
๓๓,๓๗๖,๔๓๒.๖๐ บาท (สามสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสตางค์) เมืองพัทยาปรับแก้ไข
เอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอของคณะกรรมการส่งให้ฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ ๓ ประเด็น ดังนี N

๑. คณะกรรมการฯ มขี้อสงสัยเกี่ยวกับข้อก ำาหนดคุณสมบัติ ข้อ ๑๓ (เครื่องบันทึกภาพชนิด
Internal Storage RAID Array พร้อมระบบบริหารจัดการเสริมประสทิธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) ซึ่งกำาหนดคุณสมบัตไิว้
ให้สามารถทำางานในการวิเคราะห์ภาพ และการเรียกภาพเพื่อดูย้อนหลัง นัNน เป็นการรองรับเฉพาะการเรียกดูย้อนหลังหรือไม่

เมืองพัทยาขอชีNแจงเพิ่มเติมและยืนยันว่า การทำางานของระบบวิเคราะห์ภาพตามข้อกำาหนด
ทัNงหมดนัNน มจีดุประสงคใ์ห้สามารถทำางานในการวิเคราะหภ์าพและแจง้เตอืนเหตลุ่วงหนา้ไดแ้บบเรียลไทม ์และสามารถเรียกดู
ภาพย้อนหลังได้ในเวลาเดียวกันกับที่มีการแสดงภาพสดได้

คณะกรรมการฯ มขี้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ใช้โดรน (Drone) ช่วยในการปฏิบัติงานกรณีทีต่้อง
ออกตรวจการทางทะเล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเบืNองต้นก่อนที่เรือกู้ภัยจะเดินทางไปถึง ได้รับทราบการเกิดเหตุได้
ทันท่วงที

เมืองพัทยา ขอรับคำาแนะนำาจากคณะกรรมการไว้พิจารณา และจะดำาเนินการกำาหนดไว้ใน
แผนการบูรณาการเพื่อเร่งดำาเนินการจัดหาไว้ใช้งานในการอำานวยความสะดวกในการกู้ภัย ในโอกาสต่อไป

๒. คณะกรรมการฯ ขอให้ชีNแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกใช้กล้องประเภทต่าง ๆ จำานวน
๒๒๕ ตัว เมืองพัทยาขอชีNแจงเพิ่มเติม ดังนีN

การกำาหนดประเภทของกล้องชนิดต่างๆ ตามข้อกำาหนดและความต้องการ มีจดุประสงค์ของ
การใช้งานที่ชัดเจนตามความจำาเป็นในส่วนงานต่าง ๆ โดยแบ่งการใช้งานของกล้องในโครงการทัNงหมดออกเป็น๔ ประเภทคือ

๑) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำาหรับตดิตัNงภายในอาคาร สำาหรับงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำานวน ๓๐ ชดุ

๒) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส ำาหรับตดิตัNงภายในอาคาร แบบที่ ๒
สำาหรับงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จำานวน ๔ ชุด

๓) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส ำาหรับตดิตัNงภายในอาคาร แบบที่ ๑
สำาหรับงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จำานวน ๑๗๕ ชุด

๔) กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบพาโนรามาปรับมุมมองและซูมภาพได้ความละเอียดแบบ
4K สำาหรับตรวจการณ์แนวชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายหาดจากระยะไกล

๓. ข้อทักท้วงเกี่ยวกับใบเสนอราคาจากการสืบราคา ๓ ราย ของงานพัฒนาระบบประเภท
โปรแกรมประยุกตไ์ม่ตรงกับบัญชีแสดงราคากลาง เมืองพัทยาขอชีNแจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนีN 

จากการตรวจสอบใบเสนอราคาจากผู้เสนอราคา ๓ ราย ตารางเปรียบเทียบราคาและแบบ
คกก.มท.๐๑ พบว่ามีราคาถูกต้องตรงกัน ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากมีการแยกรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาและดูแลระบบ ออกจากกันตามแบบหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
กองมาตรฐาน ๑ สำานักงบประมาณ โดยการสืบราคาได้ก ำาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติบุคลากรตามแบบกำาหนดคุณสมบัติของ
สำานักงบประมาณ และตามปริมาณงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งก ำาหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องปรับปรุงข้อมูลและ

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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เนืNอหา (content) ตามที่เมืองพัทยาให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน และเพื่อความชัดเจน จึงขอ
แก้ไขเอกสารในภาคผนวก “แบบบัญชีแสดงราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software
Development)” เพื่อความเข้าใจมากย่ิงขึNน

ซ ึ่งการสรุปประเด ็นของเม ืองพ ัทยาทัNง ๓ ประเด ็นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ที่ ชบ ๕๒๓๑๕/ ๔๔๙๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ท่ีประชุม รับทราบ

๔.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นทีส่าธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทาง
คมนาคมจงัหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี) วงเง ินโครงการ ๑๖๖,๓๙๓,๑๘๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร ้อย
แปดสิบบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไขวงเงินโครงการปรับลดจำานวนลงเป็น ๑๕๙,๐๑๔,๘๘๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้าน
หนึ่งหมื่นส่ีพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๗๓,๑๑๔,๗๐๐.- บาท (เจ็ดสิบสามล้าน
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไขส่วนที่เป ็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปรับลดจ ำานวนลงเป็น
๖๔,๙๗๕,๒๐๐.- บาท (หกสิบส่ีล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงมีรายการเปล่ียนแปลง ดังนีN

- ย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ ๔๔ กล้อง ไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ลำาด ับที่ ๒ เด ิมจ ำานวน ๔๒๔ กล้อง ปรับเพิ่มเป็น ๔๖๘ กล้อง วงเง ินรวมเดิม ๒๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มเป็น
๒๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท

- เครื่องสลับสัญญาณ Ethernet ๘ ช่อง ชนิดใช้ภายนอกอาคาร ราคาอ้างอิงเดิม ๖๙,๐๐๐ บาท
ปรับลดลงเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวมเดิม ๗,๑๗๖,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเป็น ๖,๒๔๐,๐๐ บาท

- อุปกรณ์ส่ง-รับสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำาแสง ราคาอ้างอิงเดิม ๒๖,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเป็น
๒๔,๐๐๐ บาท วงเงินรวมเดิม ๕,๔๐๘,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเป็น ๔,๙๙๒,๐๐๐ บาท

- ซอฟทแ์วร์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สำาหรับกล้อง) ราคาอ้างอิงเดิม ๙,๕๐๐
บาท ปรับลดลงเป็น ๗,๐๐๐ บาท วงเงินรวมเดิม ๔,๖๒๖,๕๐๐ บาท ปรับลดลงเป็น ๓,๔๐๙,๐๐๐ บาท

- ซอฟทแ์วร์สำาหรับวิเคราะหแ์ละตรวจจับป้ายทะเบียน ราคาอ้างอิงเดิม ๑๔๐ ,๐๐๐ บาท ปรับลด
ลงเป็น ๙๕,๐๐๐ บาท วงเงินรวมเดิม ๖,๑๖๐,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเป็น ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท

- เคร่ืองสลับสัญญาณ Ethernet ผ่านสายใยแก้วนำาแสงขนาดใหญ่ ราคาอ้างอิงเดิม ๗๒๐,๐๐๐ บาท
ปรับลดลงเป็น ๖๙๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวมเดิม ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเป็น ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท

- เครื่องสลับสัญญาณ Ethernet ผ่านสายใยแก้วน ำาแสง ขนาด ๒๔ ช่อง ราคาอ้างอิงเด ิม
๑๕๐,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวมเดิม ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเป็น ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท

- อุปกรณ์ส่ง-รับสัญญาณ ขนาด ๑๐ Gigabit ผ่านสายใยแก้วนำาแสงราคาอ้างอิงเดิม ๑๘๕,๐๐๐ บาท
ปรับลดลงเป็น ๑๑๕,๐๐๐ บาท วงเงินรวมเดิม ๓๗๐,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเป็น ๒๓๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๕๑๐๑๙/๐๓๕๐ ลงวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ท่ีประชุม รับทราบ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่าโครงการใดที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นชื่อเดียวกัน หรือมีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ราคาทีแ่ต่ละหน่วยงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมีความแตกต่างกันมาก เห็นควรรวบรวมข้อมูล
เสนอต่อกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ เพื่อจัดทำาเกณฑ์ราคากลางฯ ของอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย
ท่ีประชุม มอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย รวมทัNงจังหวัด และจัดส่งให้กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การพิจารณาโครงการที่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย จำานวน ๖ โครงการ ดังนีN
๕.๑ โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสงักัดกระทรวงมหาดไทย

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๔ โครงการ ดังนีN
องค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องสแกนเนอร์ พร้อมอุปกรณ์

ต่างๆ ประกอบห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินโครงการ ๑๒,๑๕๕,๔๐๐.- บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑๐,๗๘๖,๕๐๐.- บาท (สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จากการประชุมคณะทำางานเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะท ำางานได้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Nแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นควรให้น ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป

ผู้แทน อบจ.นนทบุรีชีNแจงทีป่ระชมุว่าโครงการนีNเป็นการจดัซืNอเพือ่ทดแทนเคร่ืองเดมิ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ย
ในการซ่อมแซมไม่คุ้มค่ากับราคาต้นทุน โดยจะนำาเคร่ืองเดิมไปจำาหน่ายตามระเบียบพัสดุต่อไป ทัNงนีN เมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชืNอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายลง สามารถจัดการะเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่างได้ นักเรียน
ก็จะได้ใช้งาน ซึ่งได้ให้ครูผู้สอนพิจารณาออกแบบและจัดท ำาแบบเรียนใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั Nน โดยออกแบบเป็น
ลักษณะการเรียนรู้ที่มีการตอบโต้กับครูผู้สอน และจดัทำารายงานเสนอผู้บริหารเป็นประจำารายสัปดาห์ ให้มีเนืNอหา (content)
สำาหรับนำาไปใช้งานในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
มติที่ประชุม กำาชับให้หน่วยจัดหาด ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถึงประสทิธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

เทศบาลนครนนทบุรี  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ และอุปกรณ์พร้อมติดตัง้ตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล

นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินโครงการ ๔๙,๒๘๙,๐๕๘.๗๕ บาท (ส่ีสิบเก้าล้าน
สองแสนแปดหม่ืนเก้าพันห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค)์ วงเงินเฉพาะส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๒๕,๓๗๙,๓๔๗.๒๐ บาท
(ย่ีสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยส่ีสิบเจ็ดบาทย่ีสิบสตางค์ ) หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะทำางานแล้ว วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๔๗  ,  ๖๒๒  ,  ๔๖๖  .  ๒๐ บาท   (  ส่ีสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหม่ืนสองพันส่ีร้อยหกสิบหกบาท      
ย่ีสิบสตางค์  )   วงเงินเฉพาะส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ   ๒๓  ,  ๘๘๖  ,  ๖๒๗  .  ๒๐ บาท     (  ย่ีสิบสามล้านแปดแสนแปดหมืน่  
หกพันหกร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทย่ีสิบสตางค์  )  

จากการประชุมคณะทำางานเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ ดังนีN

๑. ใหพ้จิารณาทบทวนคา่แรงใหเ้หมาะสม เนือ่งจากคา่ตดิตัNงอปุกรณต์ามเกณฑฯ์ รวมคา่ตดิตัNงไวแ้ลว้
ไม่ควรมีค่าติดตัNงแยกออกมา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง อุปกรณ์สำาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง บางรายการแมไ้ม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ แตโ่ดยปกติจะรวม
ค่าติดตัNงไว้แล้ว เช่น อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ SFP Switch ขนาด ๒๔ ช่อง เป็นต้น  ตามที่ผู้แทนหน่วยงานชี Nแจงว่า
ค่าตดิตัNงไม่มีความซำNาซ้อนกันนัNน ขอให้พิจารณาทบทวนอีกครัNง เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแบบ คกก.มท.๐๑ และตาราง
แสดงค่าใช้จ่ายในเอกสารหน้า ๑๑๐ -๑๑๑ มีค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ตรงกับใบเสนอราคา

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๘ อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผล Video Wall Matrix Control
ราคา ๕๕๐,๐๐๐ บาท นัNน ให้เตรียมคำาชีNแจงคณะกรรมการด้วยว่ามีความจำาเป็นอย่างไรที่ต้องใช้จอที่มีคุณลักษณะสูงขนาดนีN
สามารถใช้จออื่นทดแทนกันได้หรือไม่ เพื่อประหยัดงบประมาณ หากหน่วยงานพิจารณาทบทวนแล้วยืนยันตามเดิม ให้จัดท ำา
คำาชีNแจงเหตุผลทางเทคนิคให้ชัดเจนด้วย

๓. ให้พิจารณาทบทวนราคา License ให้เหมาะสม ราคาปัจจุบันน่าจะลดลงจากที่เคยจัดหาตาม
โครงการระยะที่ ๑ – ๓ เนื่องจากมีการใช้งานที่แพร่หลายมากขึNน

๔. ให้ทบทวนค่าดำาเนินการเกี่ยวกับสายใยแก้วนำาแสงให้เหมาะสม เนื่องจากนำาเสนอแยกเปน็หลาย
รายการ แต่เม่ือรวมค่าดำาเนินการเก่ียวกับ Fiber Optic แล้ว ราคา ๓.๘ ล้าน ให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของราคา หาก
หน่วยงานพิจารณาทบทวนแล้วยืนยันตามเดิม ให้จัดท ำาคำาชีNแจงให้ชัดเจนด้วย เช่น ราคากี่บาทต่อเมตร รวมระยะทาง
กี่กโิลเมตร เป็นต้น

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ดังนีN
๑. โครงการนีNผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ในพืNนที่จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั Nงที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั Nงที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ แล้ว  โครงการนีNมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว เพื่อเฝ้าระวังการกระทำาความผิด ตรวจจับการกระทำาความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้
ในการรักษาความปลอดภัยให้บุคคลสำาคัญที่เดินทางมาเยือนในเขต ทน.นนทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน รักษา
ความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางการรักษาความปลอดภัยของ
เทศบาลนครนนทบุรี และเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื Nนฐานทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยและเครือข่าย
ส่ือสัญญาณให้ก้าวสู่การเป็นการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

๒ หลังจากพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะท ำางาน
วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๔๗,๖๒๒,๔๖๖.๒๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๒๓,๘๘๖,๖๒๗.๒๐ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพัน
หกร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทย่ีสิบสตางค์)

๓. หลังจากพิจารณาทบทวนค่าแรงแล้ว เห็นว่าค่าติดตัNงอุปกรณ์ตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มี
การรวมค่าติดตัNงไว้แล้ว จึงได้ปรับแก้ไขเอกสาร (แบบ คกก.มท.๐๑) ในหน้าที่ ๕๖-๖๓ และตารางแสดงค่าใช้จ่าย (รายการ
ปริมาณราคา) ในหน้า ๑๑๐-๑๑๑ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม

๔. กรณีไม่มีเกณฑ์ฯ รายการที่ ๘ อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผล Video Wall Matrix Contril ราคา
๕๕๐,๐๐๐ บาท นัNน เป็นอุปกรณ์ควบคุมหน้าจอโดยทำาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง Input กับหน้าจอ ใช้ควบคุมการแสดงผล
ซึ่งสามารถนำาภาพมาแสดงผลแบบแยกจอ รวมจอ หรือคร่อมจอ และต้องสามารถควบคุมจอโครงการก่อนหน้านี Nได้ ในส่วน
ของราคา เทศบาลนครนนทบุรีได้สืบราคาจาก ๓ บริษัท และ ๑ เว็บไซต์ ซึ่งระบุอยู่ในแบบ คกก.มท.๐๑ แล้ว

๕. ราคา License ที่เสนอต่อคณะทำางานเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาที่เคยจัดหาในโครงการก่อนหน้า
หลังจากได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะทำางานแล้ว ไดท้ำาการขอใบเสนอราคาจากบริษทัเดิมโดยขอให้ปรับราคาลง
ให้เหมาะสมกับราคาปัจุบัน รายละเอียดตามแบบ คกก.มท.๐๑ หน้าที่ ๕๙-๖๐ และตารางแสดงค่าใช้จ่าย (รายการปริมาณ
ราคา หน้า ๑๑๐-๑๑๑ และไดแ้นบเอกสารใบปริมาณโครงการก่อนหน้ามาด้วยแล้ว

๖. ราคาค่าแรงเดินสาย Fiber Optic จากเดิม ๗๒ บาทต่อเมตร ระยะทาง ๕๒,๘๐๐ เมตร ใช้อุปกรณ์
ประกอบในการเดินสายทัNงหมด ๑,๕๐๘ จดุ คำานวณจากระยะห่างจากเสาไฟฟ้า หารด้วยจ ำานวนของระยะสายเท่ากับ
๕๒,๘๐๐/๓๕ จะได้เท่ากับ ๑,๕๐๘ จดุ แล้วนำาราคาอุปกรณ์ต่อจุดซึ่งรวมอุปกรณ์เดินสายต่อจุดเท่า ๒๒๔ บาท รวมกับ
๑,๕๐๘ จุด เป็นจำานวนเงิน ๓๓๗,๗๙๒ บาท และค่าแรงในการเดินสาย Fiber Optic ราคา ๖๕ บาทต่อเมตร ทัNงนีN ราคา
ค่าแรงที่ ทน.นนทบุรีเสนอนัNนราคาถูกกว่าในพืNนที่กรุงเทพฯ ซึ่งราคาประมาณ ๑๐๐ บาทต่อเมตร นอกจากนี NพืNนที่ของ
ทน.นนทบุรีมีปัญหาการจราจรติดขัด ต้องดำาเนินการในยามวิกาล ทำาให้ค่าแรงแพงกว่าการทำางานช่วงกลางวัน

๗. จุดตดิตัNงกล้องได้รับการกำาหนดร่วมกันโดย ทน.นนทบุรี ชุมชน และตำารวจ โดยกล้องต้องไม่ส่อง
บ้านคน ไม่อยู่ในมุมที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ โดยมคีณะกรรมการกำาหนดจุดติดตัNงเป็นผู้พิจารณา

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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ข้อสั  งเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. แม้ว่าการเดินสาย Fiber Optic ไมไ่ด้อยู่ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ฯ แต่คณะกรรมการสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะได้ แตไ่ม่ได้สั่งให้ปรัดลดราคา เมื่อหน่วยงานพิจารณา
แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรบันทึกรายละเอียดดังกล่าวไว้ในเอกสารโครงการด้วย

๒. พืNนที่จังหวัดนนทบุรีเชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ โจรผู้ร้ายชุกชุมและอาจมีโจรผู้ร้ายหนีมากจากรุงเทพฯ
จึงต้องให้ความสำาคัญกับคุณภาพของกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้จริง เห็นภาพชัดเจน และพิจารณาออกแบบให้
สอดคล้องและสามารถเชื่อมโยงกับระบบกล้องของหน่วยงานในพืNนที่กรุงเทพฯ รวมทัNงควรติดตามความทันสมัยของเทคโนโลยี
ในระยะต่อไปด้วย 

๓. ให้ศึกษา พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ให้ครบถ้วน รวมทัNงติด
ป้ายประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบว่าบริเวณนีNมีการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วย

๔. ขอความร่วมมือภาคเอกชน ร้านค้า ให้ส่องกล้องมาทีถ่นนด้วย เนื่องจากกล้องของส่วนราชการ
ติดตัNงในมุมสูง กล้องหน้าร้านจะอยู่ในระดับตำ่ากว่า และ ทน.นนทบุรี ช่วยดแูลสอดส่องให้กล้องของร้านค้าสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา

๕. ตามที่ ทน.นนทบุรีชีNแจงต่อที่ประชุมว่าโครงการนีNเป็นโครงการต่อเนื่อง ซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งาน
มี feature สูงกว่าซอฟต์แวร์ที่จังหวัดอื่นใช้งาน ส่งผลให้ซอฟต์แวร์ของ ทน.นนทบุรีมีราคาสูงกว่าโครงการของจังหวัดอื่น
ทัNงนีN ทน.นนทบุรีมีความจำาเป็นต้องใช้งานซอฟตแ์วร์เดิมจึงใช้ราคาที่เคยจัดหาตามโครงการเดิมในการจัดท ำางบประมาณ นัNน
เนื่องจากราคาซอฟตแ์วร์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดและมีแนวโน้มว่าราคาจะลดลง ดังนั Nน ในขัNนตอนการจัดซืNอจัดจ้าง ขอให้
ทน.นนทบุรีพิจารณาทบทวนให้เป็นราคา ณ ปัจจุบันด้วย เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

มติที่ประชุม ๑. เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยรบัขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาด้วย

๒. เหน็ควรเสนอคณะอนุกรรมการกำาหนดแผนบริหารจดัการระบบการเช่ือมโยงกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)
และการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ท่ัวประเทศเพือ่พิจารณาต่อไป

๓. กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

การประปานครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๓) โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพความปลอดภยัดา้นเครือข่าย (Security Operation Center : SOC)

จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ จำานวนเงิน ๙๖,๐๒๗,๑๕๐.- บาท (เก้าสิบหกล้าน
สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๘๙ ,๐๑๘,๖๕๐.- บาท (แปดสิบเก้าล้าน
หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จากการประชุมคณะทำางานเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ ดังนีN

๑. ให้จัดทำาแผนผัง Diagram เพื่อให้คณะกรรมการเห็นภาพได้ชัดเจนว่า กปน. มีความพร้อมในการ
ดำาเนินการ โดยมีการเตรียมความพร้อมอะไรไว้บ้างก่อนที่จะจัดท ำาโครงการนีN และมแีผนจะดำาเนินการสิ่งใดเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็น SOC ได้อย่างแท้จริง

๒. ให้ศึกษาโครงการของ กฟน. ซ่ึงเสนอโครงการเกี่ยวกับศูนย์ SOC ในการประชุมคณะกรรมการครัNงที่
๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เห็นชอบในหลักการ) และครัNงที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
(ให้ทบทวนโครงการ)

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. โครงการนีNมีเป้าหมายว่า กปน. จะมีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแบบ

รวมศูนย์ (Security Operation Center – SOC) ที่เชื่อมโยงข้อมูลการทำางานของระบบและอุปกรณ์ Security ต่าง ๆ ที่มีอยู่
ทัNงหมดเข้าไว้ด้วยกัน ณ จุดเดียว พร้อมทัNงขยายขีดความสามารถในการติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกัน Cyber Attack เชิงรุก
รวมทัNงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและตอบโต้กับ Cyber Attack ไดแ้บบอัตโนมตัิ และสามารถด ำาเนินการตาม
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้

๒. ระบบ SOC เดิมที่ กปน. มีอยู่ในปัจจุบันเป็นระบบ Centralize Log Management ที่จัดเก็บ Log
มาตรฐานตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทำาความผิดเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ ๒๕๕๐ ทีม่ลิีขสิทธ์ิในการจดัเกบ็ขอ้มลูได ้๘๐ GB ต่อวัน
โดยรับข้อมูล Log และ Event จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทัNงหมดในเครือข่ายของ กปน.

๓. กปน. มีความประสงค์จะจัดหาระบบ SOC ที่ประกอบด้วย ๑) ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Security Information and Event Management : SIEM) ๒) ระบบบริหารจดัการและตอบ
สนองต่อภัยคุกคามแบบอัตโนมตั ิ(Security  Orchestration, Automation and Response : SOAR) ๓) ระบบเฝ้าระวังและ
ตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ (Endpoint Detection and Response : EDR)

๔. กปน. วางระบบไว้ ๔-๕ ปีทีแ่ล้ว ม ี๓ ระยะ แต่ได้ชะลอโครงการไว้กอ่น ปัจจบัุนมกีารบุกรุกหนกัมาก
จึงต้องเร่งดำาเนินการ โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบในวันนี Nเป็นการนำาโครงการระยะที่ ๑ และ ๒ ตามที่เคยวางแผนไว้มา
รวมกันนัNนเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ อนาคตอาจมีโครงการระยะที่ ๓ โดยจะพิจารณาจากเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. กฟภ. และ กฟน. มีศูนย์ SOC แล้ว ขอทราบความเห็นของทัNง ๒ หน่วยงานต่อการดำาเนินงานศูนย์

SOC และราคาที่เคยจัดหาด้วย
ผู้แทน กฟภ. เรียนที่ประชุมว่าศูนย์ SOC มีความจำาเป็น เนื่องจาก กฟภ. เป็นทัNงหน่วยงาน CI และ CII

โดย กฟภ. สร้างศูนย์ SOC โดยการทยอยซืNออุปกรณ์ตามเทคโนโลยี เน่ืองจาก กฟภ . เป็นองค์กรขนาดใหญ่ จำาราคาท่ีจัดหาไม่ได้
เน่ืองจากมีการจัดหาหลายระยะ (Phase) 

ผู้แทน กฟน. เคยเสนอโครงการจัดซืNอระบบพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (Intelligence SOC) ในปี ๒๕๖๓ แต่คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้พิจารณา
ทบทวน ขณะนีNอยู่ระหว่างออกแบบใหม่ อุปกรณ์หลักคือระบบ SIEM เพิ่มเติมอุปกรณ์ SOAR ให้ระบบฉลาดด้วยการเรียนรู้
User behavior Analytic UBA/UBBA โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล SOC จะดูแลเฉพาะอุปกรณ์สำาคัญท่ีเป็นภัยคุกคามจริง ๆ ส่วนพฤติกรรม
ท่ัวไปจะใหร้ะบบงานตรวจจบัให ้เป็นเทคโนโลยีใหม่ในชว่ง ๒-๓ ปี ปัจจบัุนน่าจะมกีารใชง้านมากขึNน การไฟฟา้และการประปา
เป็นหน่วยงาน CI ต้องให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง จึงต้องใช้งบประมาณสูงในการเฝ้าระวังไม่ให้ระบบถูกโจมตี เมื่อพิจารณา
โดยรวมแล้วอุปกรณ์ของ กปน. คล้ายกับอุปกรณ์ของ กฟน. เทคโนโลยีใหม่ ๆ วัดตามปริมาณข้อมูลทีเ่ข้าไปสู่การวิเคราะห์
ระบบเดิม ๆ จะใช้ Event per Second ผู้พัฒนาจะต้องพัฒนาอุปกรณ์ให้เพียงพอกับเหตุการณ์ที่เข้ามา เช่น ๑๐,๐๐๐ EPS
โดยรวม ๆ หลัก ๆ ราคาของ กปน. ใกล้เคียงกับ กฟน.

๒. ให้ กปน. ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึNนพร้อมระบุความเสียหายที่ได้รับด้วย ถ้าไม่แจ้งจะถือว่า
ไม่เคยมีเหตุการณ์มาก่อน การระบุเหตุการณ์และความเสียหายที่ได้รับจะท ำาให้เกิดความชัดเจนว่า กปน. ประสบปัญหาใด
ไม่ใช่เห็นหน่วยงานอื่นประสบเหตุการณ์และได้รับความเสียหายแล้ว กปน. ต้องการจัดหา ต้องเขียนเหตุผลให้ชัดเจนว่าถ้าไม่
ซืNอตามโครงการนีNแล้วจะเกิดความเสียหายอะไรบ้าง มูลค่าความเสียหายเป็นเท่าใด การใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมสามารถ
ดักจับอะไรได้บ้าง แต่เมื่อคำานวณแล้วกำาลังจะไม่เพียงพอ ฯลฯ

ผู้แทน กปน. เรียนชีNแจงว่า กปน. ยังสามารถป้องกันโดยดักจับไว้ได้ เมื่อวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่ดักจับ
ได้แล้วคาดว่าจะเกิดปัญหาในอนาคต เคยเกิดเหตุการณ์ที่ระบบของ กปน. เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลา
สัNน ๆ แต่สามารถกู้คืนได้ ทัNงนีN ยังไม่ได้สรุปตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึNน

๓. เนื่องจากคณะกรรมการไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน จึงขอให้ กปน. จัดทำาคำาชีNแจงให้
คณะกรรมการทราบด้วย เชน่ หากระบบไม่สามารถใชง้านได้นาน ๓ นาที จะเกดิความเสียหายเทา่ใด คุม้คา่กบัการลงทนุหรือไม่
ให้จัดทำาเหตุผลความจำาเป็นที่เป็นรูปธรรม เขียนเป็นบทสรุปที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย เพื่อไม่ให้เกิดภาพลบต่อหน่วยงาน

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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๔. ให้พิจารณาว่าสิ่งใดจำาเป็นที่สุด สิ่งใดไม่จำาเป็นเลย เช่น กิจการปรมาณูจะไม่ต่ออินเทอร์เน็ตแต่ใช้
เครือข่ายภายใน เป็นการป้องกันอย่างสูงสุด ในขณะท่ีกิจการบางอย่างไม่จำาเป็นต้องป้องกัน ปล่อยให้โจมตี ดักจับแล้วดำาเนินการ
ตามกฎหมาย ในการนีN ต้องให้วิศวกรทีดู่แล Infrastructure จริง ๆ มาออกแบบ ไม่ใช่วิศวกรด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้ออกแบบ

๕. แผนผัง Diagram เป็นภาพรวม ยังแสดงผลของการวิเคราะหไ์ด้ไม่ชดัเจนว่าจะ protect อุปกรณ์ใด
ควรบันทึกให้ชัดเจนว่าโครงการนีN (ระยะที่ ๑ และ ๒) มีการออกแบบไว้อย่างไร ครอบคลุมอุปกรณ์ใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลเมื่อ
จะจัดทำาโครงการระยะ ๓ 

๖. ควรพิจารณารูปแบบการดำาเนินการระหว่างการซืNอบริการท่ีทยอยจ่ายกับการลงทุนจัดตัNงเองว่าแบบใด
มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่า

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ จัดทำาเอกสารชีNแจงเพิ่มเติมพร้อมลงนามกำากับเอกสาร
ทุกหน้า  และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๔) โครงการ Virtual Desktop Infrastructure จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๔
รวมวงเงินโครงการ ๔๑,๕๙๕,๖๐๖.๙๓ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อย  หกบาทเก้าสิบสามสตางค์ถ้วน)
จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๔๐,๖๕๕,๐๗๖.๙๓ บาท (สี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบหกบาท
เก้าสิบสามสตางค์)

จากการประชุมคณะทำางานเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ ดังนีN

๑. ให้ศึกษาโครงการ VDI ของ กฟภ. ที่จะนำาเสนอเป็นโครงการถัดไปด้วย ว่าทัNงสองโครงการแตกต่าง
กันอย่างไร กปน. แยกค่าอบรม และมีค่าตดิตัNงที่สำานักงาน ในขณะที่ กฟภ. ซืNอปริมาณมากจึงไม่มีค่าติดตัNงและค่าอบรม
แต่ราคาก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากขนาดนีN

๒. ให้จัดเตรียมคำาชีNแจงต่อคณะกรรมการด้วยว่าเหตุใดจึงการจัดหาแบบ Full package เนื่องจาก
ในอนาคตราคา license อาจจะถูกลง รออีก ๒ ปีแล้วซืNอใหม่ก็น่าจะประหยัดงบประมาณได้

๓. ให้ทบทวนราคาและจำานวน license ด้วย
ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. ระบบงานเดิมในปัจจุบันไม่ตอบสนองต่อการทำางานแบบทกุทีทุ่กเวลา รวมถึงการทำางานแบบ Work

from Home โดยต้องทำางานท่ีสำานักงานเท่านัNน จึงประสงค์จะจัดหาระบบงานใหม่ท่ีสามารถใช้งาน Application หลักของ กปน.
โดยรองรับการใช้งานของอุปกรณ์ Mobile Technology (Any Device) โดยที่ระบบมีความปลอดภัย ข้อมูลสามารถถูก
ควบคุมความปลอดภัยแบบรวมศูนย์  สามารถนำา Application เวอร์ชันเก่า ๆ มาทำางานบนระบบปฏิบัติการใหม่ได้  สามารถ
ทำางานได้ทัNงแบบ On-premise หรือ On-cloud หรือย้ายไปมาได้

๒. หากเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนกับเครื่องมือที่ใชไ้ดแ้บบรวมศูนย์ ความปลอดภัยมีมากขึ Nน การ
ทำางานสะดวกขึNน รวมถึงความยืดหยุ่นในการใช้อุปกรณ์แบบ Mobile ท่ีมีความทนทานมากกว่า ทำาให้ระบบ Desktop on Cloud
มีอายุการใช้งานมากกว่า ๓ ปี (Traditional Desktop) เป็น ๗ ปี (Thin Client) และสามารถลดการใช้งานพืNนที่ซำNาซ้อนผ่าน
Virtualization ได้

๓. เนื่องจากช่วงทีท่ดลองใช้งาน มทีัNงพนักงานที่เข้าใจและไม่เข้าใจระบบ จึงให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้พนักงานของ กปน. ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับงานของโครงการ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
การดูแลบำารุงรักษา การบริหารจัดการ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี N ตามที่หน่วยงานชีNแจงว่า กปน. มทีัNงระบบที่ให้

บริการผู้ใช้นำNา ได้แก่ ระบบ CIS และระบบงานภายใน ไดแ้ก่ ระบบ SAP ไมไ่ด้รับการออกแบบให้รองรับการทำางานแบบ
work from home รวมทัNงระบบการประชุมทางไกลที่มีความต้องการ resource ซึ่งไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจากเครือข่าย
สาธารณะได้ นัNน ขอให้ กปน. ระบุเหตุผลความจำาเป็นที่แสดงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ๔๐ ล้านบาท เนื่องจากในอนาคต
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชืNอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลาย พนักงานก็จะกลับมาทำางานที่สำานักงาน
ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถอนุมัติออนไลน์ได้ จ่ายเงินลงทุนแล้วในอนาคตไมไ่ด้ใช้งานจะท ำาให้การลงทุนไม่คุ้มค่า
ไม่เหมือนศูนย์ SOC ที่ลงทุนไปแล้ว ในอนาคตยังได้ใช้งานต่อ  ทั NงนีN รายการใดในระบบงานของ กปน. ที่เหมือนกับ กฟภ.
ราคาไม่ควรแตกต่างกัน หากราคาแตกต่างกัน ต้องชีNแจงให้เห็นว่าคุณลักษณะใดทีแ่ตกต่างกัน

ผู้แทน กปน. เรียนชีNแจงที่ประชุมว่าปัจจุบัน กปน. มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ PC Desktop ตัNงซึ่ง
ออกแบบให้ใช้งานในเครือข่าย LAN ของแต่ละสำานักงานเท่านัNน ซึ่งเครื่อง PC Desktop ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอื่นได้เลย
นอกจากการใช้งานเฉพาะระบบ CIS (งาน counter รับชำาระเงิน, รับคำาร้อง, ขอติดตัNงประปาใหม่) และ SAP (งานพัสดุ, งานบัญชี)
โครงการนีNเป็นการดำาเนนิการตามแผนวิสาหกจิ กปน. ท่ีมกีลยุทธ์ คอื พฒันางานให้บริการในรูปแบบดจิทิลัเพือ่เพิม่ชอ่งทางการ
ให้บริการในรูปแบบการให้บริการสาขาเสมือนจริง โดยลดการท่ีลูกค้าต้องเดินมาหา กปน. ท่ี counter เช่น โครงการประปาสัญจร
ให้บริการประชาชนตามห้างสรรพสินค้าหรือบ้านเรือนประชาชน ซึ่งการใช้งานระบบ CIS และ SAP ผ่าน Mobile device
(ในอนาคตจะใช้งานบน iPad ได้) มีความจำาเป็นต้องสามารถปกป้องการ copy ข้อมูลออกไปจากระบบของ กปน. ได้
มติที่ประชุม ให้จัดทำาคำาชีNแจงเพิ่มเติม และศึกษาโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จดัส่งคณะทำางานตรวจสอบก่อน
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๒ โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย
จำานวน ๒ โครงการ ดังนีN

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการจัดซ้ือระบบการเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

จำานวน ๑ ระบบ ตามงบประมาณประจำาป ี๒๕๖๔ รวมวงเงนิโครงการ ๑๗๕,๓๖๒,๓๐๐.- บาท (หนึง่รอ้ยเจด็สบิหา้ลา้น
สามแสนหกหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗)

จากการประชุมคณะทำางานเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ว่าการจดัหา Anti-Virus มีความซำNาซอ้นกบัระบบ Security ท่ีมีอยู่แล้วหรือไม ่ปกตริะบบ Security ของ กฟภ. ดีอยู่แล้ว
ถ้าเป็นการจัดหา Security ด้านอื่น ๆ เช่น การดูแล Network ยังพอเข้าใจได้ ซึ่งผู้แทน กฟภ. ชีNแจงที่ประชุมว่า Physical
Server มีจำานวน ๑ เครื่อง แต่มี VM เท่าไหร่ ผู้ให้บริการ Anti-Virus/Anti-Malware คดิค่า License ตามจำานวน VM
จึงต้องจ่าย ๔,๐๐๐ license Anti-virus สำาหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ Desktop ราคาประมาณ ๕๐๐ บาท/๑ เครื่อง/๑ ปี
ตามโครงการนีNราคาประมาณ ๗๐๐ บาท/๑ VM/๓ ปี

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. ปัจจุบันการใช้งานซอฟต์แวร์ตา่ง ๆ ทัNงสำานกังานทัว่ไปและซอฟตแ์วร์เฉพาะทาง เป็นการตดิตัNงใชง้าน

แบบประจำาแต่ละเครื่อง ซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทำาให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซืNอลิขสทิธิ์ซอฟต์แวร์จำานวนมาก
หากไมส่ามารถจดัหาไดเ้พยีงพอกจ็ะเกดิการละเมดิลิขสิทธิ ์ประกอบกบัการทำางานในปจัจบุนัประสบปญัหาสถานการณ์ฉกุเฉนิ
ทำาให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเดินทางมาทำางานใน office ได้ ต้องทำางานที่บ้านหรือนอกสถานที่ ทำาให้ผู้ใช้งานจำาเป็นต้องติดตัNง
ซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องส่วนตัว ส่งผลให้เกิดการละเมิดลิขสทิธ์ิ และเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าควบคุมเครื่องผู้ใช่้งานและ
ทำาการฝัง Malware หรือ Ransomware ไว้ในเครื่อง เมื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายของสำานักงานและทำาให้ระบบ
สารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อเกิดภัยคุกคามก็จะไม่สามารถให้บริการกับประชาชนได้ ถ้ามีระบบ VDI ก็จะสามารถ
ทำางานให้บริการประชาชนไดแ้ม้ว่าจะ Work from Home

๒. โครงการนีNไม่มีค่าติดตัNงเนื่องจากจัดหาปริมาณมาก ไม่มีค่าอบรมเนื่องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
มีการอบรมให้อยู่แล้ว

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า VDI ต้องใช้งานคู่กับ Cloud ติดตัNงซอฟต์แวร์

Office suite ตรงกลาง ลดการซืNอซอฟต์แวร์ Office suite ติดตัNงใน PC แต่ละเครื่อง กฟภ. ได้พิจารณาความคุ้มค่าในการ
ลงทุนอย่างไร วัตถุประสงค์ในการจัดทำา VDI เพื่อประหยัดงบประมาณ แต่การจัดซื Nอ full package ในสภาวะที่ประเทศต้อง
ประหยัดงบประมาณนัNน ต้องพิจารณาทบทวนให้ดี ควรจัดซืNอเฉพาะส่ิงที่สำาคัญและจำาเป็นจริง ๆ การใช้งาน Office suite ใน
เวลาพร้อม ๆ กันนัNน โดยประมาณพนักงาน ๕ คน จะมีการใช้งานเพียง ๑ คน ขอทราบผลการศึกษาวิเคราะห์ว่าพนักงาน
ตำาแหน่งใดบ้างที่มีความต้องการใช้งาน Office suite ถ้าพนักงานในตำาแหน่งที่มคีวามจำาเป็นต้องใช้งาน Office suite ทัNงวัน
เช่น พนักงานบัญชี มีจำานวนมากกว่าที่จัดหาไว้ พนักงานที่เกินจำานวนนัNนจะไม่สามารถใช้งาน Office suite ได้ จึงเสนอแนะ
ให้มีการทดลองกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน แล้วขยายผลในปีหน้า ซื Nอ VDI แล้วต้องไมซ่ืNอ
Endpoint โดยให้เป็น Terminal ก็พอ แนวคิดเหมือน Cloud เมื่อ กฟภ. เคยจัดหาจำานวนมากแล้ว และปัจจุบันยังสามารถ
ใช้งานได้ หากคอยอีก ๑-๒ ปี ค่อยจัดทำาโครงการระยะ ๒ ได้หรือไม่ ขอให้ กฟภ. จัดทำาคำาชีNแจงเพ่ิมเติมในส่วนของซอฟต์แวร์ด้วย

ผู้แทน กฟภ. เรียนชีNแจงที่ประชุมว่าโครงการนีNเป็นไปตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า ๒ ปี มีการศึกษาทดลอง
ในกลุ่ม developer จำานวน ๓๐๐ License โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอฟตแ์วร์ และลดปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ ถึงแม้จะใช้ Office suite แบบออนไลน์ ก็ยังต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ per license สำาหรับซอฟตแ์วร์บางอย่างราคา
แพงมาก เช่น Auto CAD จากข้อมูลที่จัดเก็บไว้ พบว่ามีการจัดหาซอฟตแ์วร์ถี่มาก และซอฟต์แวร์บางรายการมีการใช้งาน
เพียงปีละ ๑ ครัNง ถ้าทำา VDI จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนีNได้โดยให้พนักงานสามารถใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกันได้ กฟภ.
มีพนักงานประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน จดัซืNอสำาหรับ VDI เพียง ๔,๐๐๐ licenses เท่านัNน และได้พิจารณาแล้วว่าไม่ซำNาซ้อนกับ
ซอฟต์แวร์ที่เคยจัดหา กฟภ. จะจัดทำาเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ
มติที่ประชุม ให้จัดทำาคำาชีNแจงเพิ่มเติม และศึกษาโครงการของการประปานครหลวง จดัส่งคณะทำางานตรวจสอบก่อน
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการระบบโครงขา่ยฐานขอ้มลูระบบไฟฟา้ (จดัหาและพฒันาระบบงาน Computerized

Maintenance Management System) งบประมาณลงทนุผกูพนัยกมาในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงนิโครงการ จำานวนเงนิ
๑๗๐,๑๗๘,๒๑๙.๕๐ บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบล้านหนึง่แสนเจ็ดหมืน่แปดพนั สองร้อยสิบเกา้บาทหา้สิบสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพิม่
ร้อยละ ๗ สว่นทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์จำานวนเงนิ ๑๖๔,๙๑๗,๒๐๐.- บาท (หนึง่ร้อยหกสิบสีล้่านเกา้แสนหนึง่หมืน่เจด็พนั
สองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

จากการประชุมคณะทำางานเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้ทบทวนและปรับแก้ไขเอกสาร ดังนีN

๑. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๒ การฝึกอบรม (Training) ราคา ๑,๖๘๙,๕๐๐ บาท จำานวน ๔
หลักสูตร ซ่ึงแต่ละหลักสูตรมีจำานวนคน และจำานวนวันในการอบรมไม่เท่ากัน ควรระบุรายละเอียดในแบบ คกก.มท.๐๑ ด้วย

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๓ อุปกรณ์ประกอบ Tablet (Case, Car charger) หากต่อรอง
ให้เป็นของแถม จะประหยัดงบประมาณได้

๓. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๔ ค่าบริการ Internet รายเดือน ระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งมีค่า SIM
รวมกับค่าบริการ Internet ให้ย้ายไปไว้ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์

ผู้แทน กฟน. เรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีN
๑. ปัจจุบัน กฟน. ยังไม่มีระบบงานที่บริหารจัดการระบบงานที่เป็นมาตรฐานสากลระดับองค์กร

(Enterprise Asset Management) ด้านระบบจำาหน่ายไฟฟ้า ไดแ้ก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ในสายส่ง
และสายจำาหน่าย ทำาให้การวางแผนงานและบริหารจัดการด้านงานบำารุงรักษา ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้อย่างคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน ไม่สามารถดำาเนินการได้ดีเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ต้นทุนขององค์กรยังไม่มีประสทิธิภาพที่ดี
พอ และจากการขาดระบบงานที่เป็นมาตรฐานจึงทำาให้ไม่สามารถซ่อมบำารุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพในเวลา
ท่ีเหมาะสม จึงทำาให้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และประชาชนได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟฟ้าดับ
ดังกล่าว โดยเฉพาะสถานที่สำาคัญ ๆ ได้แก่ โรงพยาบาล ย่านธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)
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๒. ระบบปัจจุบันจะใชโ้ปรแกรมสำาเร็จรูปพืNนฐาน เช่น MS Excel ในการเก็บข้อมูลและจัดทำาแผนการ
บำารุงรักษาของแต่ละหน่วยงาน คือ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายบ ำารุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายอุปกรณ์งานจำาหน่าย ฝ่ายควบคุมระบบ
ไฟฟ้า และ ๑๘ การไฟฟ้าเขต ซ่ึงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. โครงการนีNเป็นการจัดหาฮาร์ดแวร์และระบบงานประยุกต์เพื่อเชื่อมโยงระบบ CMMS กับระบบงาน
หลักขององค์กร ทัNง SAP, GIS และ SCADA โดยติดตัNงบนฮาร์ดแวร์ที่ กฟน. จัดเตรียมไว้ และจัดหาเคร่ืองแท็บเล็ตพร้อมติดตัNง
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำาหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม รวมทัNงจัดหาและติดตัNงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบจัดการฐานข้อมูล
โดย ๑ ชุด เท่ากับ ๒ ไซต์

๔. กำาหนดช่วงเวลาดำาเนินการในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีN
๑. ให้พิจารณาว่าสามารถแบ่งการดำาเนินการออกเป็นหลายระยะ (Phase) หรือแบ่งเป็นงวดงานไดห้รือไม่

ไม่ควรจัดหาฮาร์ดแวร์มาตัNงไว้ก่อนในขณะที่ยังพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่เสร็จ โดยปกติส่วนราชการจะกำาหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด
ชอบจัดหาฮาร์ดแวร์มาใช้ในการพัฒนาเอง เมื่อพัฒนาซอฟตแ์วร์เสร็จแล้วจึงจัดหาฮาร์ดแวร์มาติดตัNงซอฟต์แวร์ที่พัฒนา

๒. ตามที่หน่วยงานชีNแจงว่าการซ่อมบำารุงต้องทราบยี่ห้อของอุปกรณ์ เนื่องจากการซ่อมแต่ละรุ่น
ไม่เหมือนกัน และลดการซ่อมแบบฉุกเฉินโดยวางแผนการเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนที่จะเสีย ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้
มากกว่าเสียแล้วค่อยซ่อมประมาณร้อยละ ๒๐ นั Nน ให้ กฟน. เพิ่มรายละเอียดในเอกสารด้วยว่า นอกจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เท่าใด เพื่อให้เห็นความคุ้มค่าในการลงทุน

๓. ในอนาคตควรพัฒนาต่อยอดโครงการนีNให้เป็น Smart management เช่น การใช้ระบบเซ็นเซอร์
ตามหม้อแปลงของตกึใหญ่ ๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ จัดทำาเอกสารชีNแจงเพิ่มเติมพร้อมลงนามกำากับเอกสาร
ทุกหน้า  และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
- ไม่มี -

เลกิประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.
  

(นางสาววิไลภรณ์  ศรีไพศาล) (นายวิเชียร  เอาทารสกุล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

(ฉบับส่งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ๗/๒๕๖๔)


